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Crynodeb o'r cyfarfod: 

Croeso a chyflwyniadau: 

 Croesawodd SR bawb i’r cyfarfod a dywedodd mai eitem 3, sef mynd i’r 
afael â diffyg tai fforddiadwy wrth geisio rheoli’r effaith ar yr economi a 
delwedd y diwydiant twristiaeth yng Nghymru, oedd prif ran y cyfarfod 
heddiw. 

 Diolchodd SD i bawb am fod yn bresennol ac amlinellodd fod Cynghrair 
Twristiaeth Cymru yn gweld bod problemau yng Nghymru, ond nid ydynt 
yr un peth ym mhobman. Bydd Cynghrair Twristiaeth Cymru yn parhau i 
gael trafodaethau parhaus gyda Llywodraeth Cymru ynghylch y mater 
hwn. 

 Diolchodd SD i swyddogion Llywodraeth Cymru am fod yn bresennol a 
gofynnodd iddynt gadarnhau nad polisi Llywodraeth Cymru oedd yr hyn 
yr oedd Adam Price yn cyfeirio ato yn ei sylwadau ynghylch Treth 
Twristiaeth. 

 Aeth SR drwy bwyntiau gweithredu’r cyfarfod diwethaf, a diolchodd i 
bawb a gymerodd ran yn ymgynghoriad diweddar Llywodraeth Cymru. 
Dywedodd fod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai wedi’i weld. 



Cofnodion y Grŵp Trawsbleidiol 

3 

Mynd i’r afael â diffyg tai fforddiadwy wrth geisio rheoli’r effaith ar yr economi a 
delwedd y diwydiant twristiaeth yng Nghymru: 

 Mae JTWG yn gyfarwyddwr diwylliant a thwristiaeth yn Llywodraeth 
Cymru, a gyda’i ddau gydweithiwr, sef SRWG a HOWG, gwnaeth 
gyflwyniad ar gyllidebau a chynlluniau Llywodraeth Cymru o ran 
twristiaeth. 

 Amlinellodd SRWG, y dirprwy gyfarwyddwr, waith Croeso Cymru a 
chynlluniau Llywodraeth Cymru. Dywedodd fod cyfnod y pandemig wedi 
bod yn heriol, a bod gwaith a chyllid llynedd wedi’i arwain gan y cynllun 
adfer. 

 Pwysleisiodd SRWG fod Llywodraeth Cymru yn awyddus i'r Sector 
Twristiaeth fod yn rhan o'u gwaith. 

 Dywedodd HOWG fod ganddynt rôl allweddol i hyrwyddo Cymru ar lefel 
ryngwladol a domestig, a bod y ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn 
anodd ac yn heriol. Yng ngoleuni hyn, roedd Llywodraeth Cymru wedi 
creu hysbysebion a defnyddio’r cyfryngau a theledu byw i hyrwyddo 
Cymru. 

 Diolchodd SR i swyddogion Llywodraeth Cymru am eu sleidiau a 
thynnodd sylw at eu gwaith, a dywedodd y byddai Vaughan Gething, 
Gweinidog yr Economi, yn dod i gyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ym mis 
Mai. 

 Diolchodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i swyddogion Llywodraeth 
Cymru a gofynnodd sut y mae deddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran yr argyfwng tai presennol. Yna 
dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru fod ymgynghoriad diweddaraf 
Llywodraeth Cymru yn feichus ac wedi’i anelu at berchnogion ail gartrefi, 
gan dynnu sylw at y ffaith mai dim ond naw o ymatebwyr oedd yn 
cefnogi cynnydd treth presennol Llywodraeth Cymru. 

 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru fod Cynghrair Twristiaeth 
Cymru wedi cynnal arolwg o dros 1,200 o bobl sy’n gweithio yn y 
diwydiant a oedd yn hynod bryderus. Yn ogystal â hyn, dywedodd nad 
oedd y trothwy arfaethedig o 182 diwrnod o ran nifer y diwrnodau y mae 
tŷ yn cael ei osod yn ymarferol, gyda'r sector dan bwysau. Dywedodd fod 
105 diwrnod neu lai yn rhesymol. 

 Diolchodd JTWG i'r sector am ymateb i’r ymgynghoriad a dywedodd fod 
Llywodraeth Cymru wedi edrych ar beth oedd y lefelau cyn y pandemig a 
gweld bod y defnydd cyfartalog o ran deiliadaeth yn uwch na 50%, a 
dyna oedd data Llywodraeth Cymru. 

 Cadarnhaodd HOWG mai’r gyfradd oedd 50%. 
 Amlinellodd SRWG ymdrechion Llywodraeth Cymru o ran tai a thynnodd 

sylw at y ffaith fod Cynghrair Twristiaeth Cymru yn mynd i gael cyfarfod 
gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch y materion hyn.  

 Dywedodd JJ y dylai ffocws llawn Llywodraeth Cymru fod ar adferiad yn 
dilyn y pandemig Covid-19, ac y dylai edrych ar yr hyn yr oedd Iwerddon 
yn ei wneud. Yn ogystal â hyn, amlinellodd fod Llywodraeth Cymru wedi’i 
llethu gan y dreth newydd hon, a oedd yn dod ar yr adeg anghywir, a bod 
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hyn yn creu pryder ar draws y sector nad yw Llywodraeth Cymru yn 
cymryd sylw ohono. 

 Nododd JTWG ei fod yn cydymdeimlo â JJ a dywedodd ei fod yn 
gydbwysedd sensitif ac anodd, gan nodi bod problemau o hyd o ran 
Covid, ond tynnodd sylw at y gwaith gwych y mae JJ yn ei wneud o ran 
hyrwyddo twristiaeth yng Ngogledd Cymru. Fodd bynnag, dywedodd 
hefyd fod ffordd hir i fynd, a'i fod yn ddewis i bob Awdurdod Lleol. 

 Amlinellodd SRWG fod Croeso Cymru yn awyddus i glywed safbwyntiau’r 
sector ac efallai na fyddai treth dwristiaeth yn cael ei gwireddu am dair 
blynedd arall. 

 Diolchodd JJ i JTWG a SRWG ond amlinellodd nad oedd yn hapus gyda 
phenawdau a negeseuon presennol Llywodraeth Cymru, a oedd yn achosi 
panig.  

 Ailadroddodd SRWG mai mater i Awdurdodau Lleol oedd penderfynu, ac 
nad oedd 13 ohonynt wedi gwneud unrhyw gynnydd o gwbl. 

 Diolchodd AH i Croeso Cymru am eu diweddariad, ac amlinellodd fod 
dros 45% o fusnesau hunanddarpar yn dweud eu bod yn dioddef o 
broblemau iechyd meddwl. Dywedodd hefyd mai dim ond pen uchaf y 
diwydiant twristiaeth a allai gwrdd â chyfraddau deiliadaeth o 50%, gan 
awgrymu mai dim ond 10% a allai gwrdd â'r cyfraddau. 

 Diolchodd SR i AH a gofynnodd iddo rannu ei dystiolaeth. 
 Amlinellodd VH y gwahaniaeth rhwng ail gartrefi a llety hunanarlwyo. Yna 

galwodd VH ar Lywodraeth Cymru i ailedrych ar eu trothwy ac i edrych ar 
105 diwrnod CThEM, neu i wneud ymdrech i gefnogi busnesau na allant 
gyrraedd y gyfradd ddeiliadaeth o 50%. 

 Dywedodd ET fod pobl yn Sir Benfro mewn panig ac yn teimlo eu bod yn 
cael eu cosbi. 

 Diolchodd JTWG i bawb a gyfrannodd, gan nodi bod llawer o arbenigedd 
yn y cyfarfod. Amlinellodd fod y trothwyon newydd yn gyfle i’r diwydiant 
dyfu a hybu eu cynnyrch, a dywedodd hefyd y bydd Llywodraeth Cymru 
yn gweithio’n agos gyda’r rhai na allant gyrraedd y gyfradd ddeiliadaeth o 
50%. 

 Diolchodd ST i JTWG a'i dîm. Dywedodd ST fod y term “gordwristiaeth” yn 
gwneud iddo deimlo’n rhwystredig gan mai dim ond 65-70 diwrnod o 
heulwen sydd yng Nghymru bob blwyddyn. Mynegodd ST ei siom fod 
twristiaeth wedi cael ei chynnwys yn y ddadl wleidyddol am ail gartrefi, ac 
amlinellodd fod llawer gan Gymru i’w gynnig o ran twristiaeth. 

 Esboniodd MI fod llawer o fusnesau hunanarlwyo cyfreithlon wedi cysylltu 
ag ef nad oedd yn gwybod am ymgynghoriad Llywodraeth Cymru. 
Dywedodd y gallai'r newidiadau hyn arwain at fethdaliad, a phobl yn dod 
o hyd i rywle arall i fyw, a'i fod yn parhau i dderbyn gohebiaeth gyson 
ynglŷn â hyn. Roedd MI yn gobeithio y byddai swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn tynnu sylw’r Gweinidog at y pryderon hyn. 

 Cytunodd JTWG fod y newidiadau hyn yn broblematig iawn i fusnesau 
hunanddarpar, ac y bydd swyddogion yn parhau i adrodd hyn yn ôl i 
Lywodraeth Cymru. Diolchodd unwaith eto i bawb am eu cyfraniad a 
dywedodd er mwyn i'r sector gael dyfodol cryf a ffynnu, bod angen iddynt 
gydweithio. 
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 Dywedodd AGRW nad yw'r dreth newydd hon yn bell o gael ei 
gweithredu, a bod hynny i fod i ddigwydd fis Ebrill nesaf. Diolchodd i 
bawb am gyfrannu a dywedodd fod angen i Vaughan Gething ymgysylltu 
mwy.  

 Gofynnodd JTWG i AGRW roi gwybodaeth iddo gan fusnesau 
hunanarlwyo am y costau y byddant yn eu hwynebu, a’u heffaith. 

Casgliad a Phwyntiau Gweithredu: 

 Wrth gloi a thynnu sylw at y pwyntiau gweithredu, diolchodd SR i bawb a 
oedd yn bresennol, ac amlinellodd y byddai cyfarfod gyda Gweinidog yr 
Economi, ynghyd â digwyddiad yn y Senedd i hybu twristiaeth, yn cael ei 
chynnal ar 18 Mai. 

 Diolchodd SD i bawb a oedd yn bresennol ac a gyfrannodd. 

 


